

Hội nghị Ban Chấp hành...

(Tiếp theo trang 1)

Đồng thời, Hội nghị cũng xem xét, thông qua dự thảo một số đề án sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện công tác cán bộ và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã trao đổi một số vấn đề có tính chất gợi mở để các đại biểu quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định liên quan đến dự thảo Báo cáo chính trị và các báo cáo chuyên đề trình Đại hội XX Đảng bộ tỉnh; về một số đề án sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy thuộc thẩm quyền của BCH Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, tham gia, đóng góp ý kiến chất lượng vào các nội dung để Hội nghị hoàn thành tốt chương trình đề ra.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Tờ trình số 147-TTr/TU ngày 18/1/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) về Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình số 146-TTr/TU ngày 17/1/2025 của BTVTU về Dự thảo lần 1 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tờ trình của BTVTU về Dự thảo Đề án hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tờ trình số 150-TTr/TU ngày 18/1/2025 của BTVTU xin ý kiến vào dự thảo Đề án Kết thúc hoạt động của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; thành lập Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Yên Bái; Tờ trình số 148-TTr/TU ngày 18/1/2025 của BTVTU về dự thảo Đề án Kết thúc hoạt động của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Yên Bái.

Tiếp đó, theo định hướng thảo luận, các đại biểu chia thành 3 tổ thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung, văn bản trình Hội nghị.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận, đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy cho biết hầu hết các ý kiến thảo luận đều thống nhất cao với các Tờ trình và dự thảo văn bản của BTVTU trình BCH Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị. Đối với một số ý kiến của đại biểu thảo luận tập trung vào chủ đề Đại hội, về đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ tiêu phát triển nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030..., Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã tiếp thu, giải trình làm rõ. Đồng thời, giao Tiểu ban Văn kiện, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát, nghiên cứu, chốt lọc các nội dung tham gia để tham mưu tiếp tục hoàn thiện bảo đảm mục đích, tính chất, yêu cầu của mỗi văn kiện.

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện để triển khai hiệu quả Nghị quyết của Hội nghị, đặc biệt về một số đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, BCH giao BTVTU chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, sau khi BCH Trung ương kết luận thông qua chủ trương thì ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng thời, chỉ đạo cấp có thẩm quyền khẩn trương hoàn thiện, ban hành các đề án, quyết định sắp xếp tổ chức, bộ máy đã được BTVTU thông qua để công bố đồng loạt bộ máy tổ chức mới vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/2025). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thời gian tới còn rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị. Trước thời cơ, vận hội mới của đất nước, đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm đổi mới, bút phá hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2025 và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

THANH CHI - ĐỨC TOÀN

Sáng ngày 21/1, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động đồng chí Luyện Hữu Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT; Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 19/01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Luyện Hữu Chung - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 20/1/2025.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Luyện Hữu Chung, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh mong muốn đồng chí Luyện Hữu Chung phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm của mình, đem hết khả năng, trí tuệ để chung sức, đồng lòng, cùng tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức Sở GD&ĐT hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác năm 2025 của ngành và các nhiệm vụ được giao tại Chương trình

Đồng chí Luyện Hữu Chung giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh



Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho đồng chí Luyện Hữu Chung.

hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025; chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2025. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT thường xuyên quan tâm, hỗ trợ đồng chí Luyện Hữu Chung trong vai trò, vị trí công tác mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở GD&ĐT Luyện Hữu Chung hứa sẽ phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân, không ngừng nỗ lực,

gương mẫu, tiên phong, cùng tập thể Sở GD&ĐT tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT của tỉnh. Trên cương vị công tác mới, đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; sự quan tâm chia sẻ, truyền thụ kinh nghiệm, đồng tâm, hiệp lực của các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức của Sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

THANH BA

Tổng kết Đề án...

(Tiếp theo trang 1)

Sau 2 năm thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2024, toàn tỉnh đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 3.022 căn nhà, hoàn thành 100% mục tiêu Đề án đặt ra với tổng kinh phí trên 148,8 tỷ đồng; nguồn huy động hợp pháp khác là trên 67 tỷ đồng, chiếm trên 45% cơ cấu nguồn vốn. Từ sự chung tay ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, thông qua MTTQ các cấp, nhiều hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, các hộ nghèo, người nghèo, những mảnh đời éo le đã hoàn thành ước mơ về một căn nhà kiên cố; nhiều ngôi nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết... khang trang được xây dựng và trao tặng đã tiếp thêm niềm tin, động lực để các hộ người có công, hộ nghèo, người nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân giai đoạn 2021-2024 là 3,66%, hết năm 2024 còn 5,68%, đúng thứ 6/14 tỉnh trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, góp phần quan trọng đưa Yên Bái trở thành điểm sáng tiêu biểu, dẫn đầu các tỉnh trong khu vực Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn trên 2.200 hộ người có

công và thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà đơn sơ, tạm bợ, dột nát, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, sạt lở đất. Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã phát động triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025. Với quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu: người dân Yên Bái "không còn ai phải ở nhà tạm, nhà dột nát", "không còn ai bị bỏ lại phía sau", đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh, nhất là người đứng đầu, phát huy cao nhất trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu, tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh sớm cải thiện điều kiện về nhà ở, ổn định cuộc sống, tự tin vươn lên thoát nghèo theo phương châm "ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của giúp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít". Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt lưu ý các địa phương phải nắm vững, nắm chắc số lượng các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận

nghèo khó khăn về nhà ở để có phương án hỗ trợ kịp thời, hiệu quả; địa phương nào không nắm được chính xác thì Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy có lỗi với nhân dân, là không hoàn thành nhiệm vụ và sẽ xem xét xử lý nghiêm theo quy định. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xóa nhà dột nát.

Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ngay tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ủng hộ kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh năm 2025. Toàn bộ kinh phí vận động được chuyển vào tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh để triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm nay.

Với những đóng góp tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; lãnh đạo, cán bộ công chức các cấp, tại Hội nghị, 19 tập thể, 10 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2024.

HỒNG OANH